

แอบบอกว่าสุดยอด ม. เอกชน นำเชือถือ 3 ปีซ้อน! สะท้อนความเชื่อมั่นจากเสียงโหวต มหาชนสูงสุดระดับโกลด์ โดยนิตยสารระดับโลก ริดเดอร์สไดเจสต์



ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา (คนซ้าย) เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ Trusted Brands Gold Award 2013 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงานประกาศผลรางวัลแบรนด์ที่ผู้บริโภคในประเทศไทย และในเอเชียให้ความเชื่อมั่นสูงสุด โดยมี คุณชู คาร์นีย์ บรรณาธิการอำนวยการเอเชียแปซิฟิกของนิตยสารริดเดอร์ส ไดเจสต์ (คนขวา) ให้เกียรติมอบรางวัล เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ที่ผ่านมา

การจัดงานประกาศสุดยอด “แบรนด์ที่เชื่อมั่นได้” Reader's Digest Trusted Brands Award 2013 เป็นการการันตีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับสูงสุด ซึ่งจัดทำขึ้นในเอเชีย จำนวน 8 ประเทศ และดำเนินการมาแล้วกว่า 15 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยนิตยสารริดเดอร์สไดเจสต์ทำการสำรวจความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั่วเอเชียเพื่อมอบรางวัลให้ตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับสูงสุดในหมู่ชาวเอเชีย ในปีนี้มีมากถึง 715 แบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็นตราสินค้าที่ได้รับการยอมรับสูงสุด และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับการโหวตให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับโกลด์ Trusted Brands Gold Award 2013 ต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 ในหมวดมหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งได้มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมทั่วโลกกว่า 80,000 คน ปัจจุบันเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี-โท-เอก กว่า 100 หลักสูตรนานาชาติ โดยมีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้นประมาณ 20,000 คน และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในประเทศไทยที่มีนักศึกษาต่างชาติมากที่สุดในประเทศกว่า 3,000 คนจาก 90 ประเทศทั่วโลก



ภาพถ่าย: ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายร่วมกับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าๆ พร้อมด้วยศิษย์เก่า และคณาจารย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดี



ภาพถ่าย: ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายร่วมกับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกสมาคมศิษย์เก่าๆ พร้อมด้วยศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดี



ภาพถ่าย: ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายร่วมกับ ดร.อุดม หงส์ชาติกุล นายกศมาคมศิษย์เก่าฯ พร้อมด้วยศิษย์เก่า คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดี



ภาพถ่าย: ดร. กมล กิจสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถ่ายร่วมกับ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดบนเวทีการประกาศรางวัล Trusted Brands Award 2013 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโพธิ์ชนันส์ ที่ผ่านมา



เอแบคคว้าสุดยอด ม. เอกชน นำเชือถือ 3 ปีซ้อน! สะท้อนความเชื่อมั่นจากเสียงโหวตมหาชนสูงสุดระดับโกลด์ โดย
นิตยสารระดับโลก รีดเดอร์ไดเจสท์